



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 23 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14682

หน้า: 4 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 29.83 Ad Value: 32,813

PRValue (x3): 98,439

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สคช.: พลิกโฉม สคช. ตอบโจทย์คนไทยมืออาชีพ



พลิกโฉม สคช. ตอบโจทย์คนไทยมืออาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับอาชีพในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละสาขาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อนำบุคลากรที่มีมาตรฐานเข้าสู่วัยความเป็นมืออาชีพ

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 6 นายฟิลิซ รังสฤษฏ์ภูมิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เปิดเผยว่า นับเป็นเวลากว่า 6 ปี ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย...เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ...และยกระดับอาชีพในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันได้มอบหมาย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำกับดูแลภารกิจสถาบันฯ เพื่อขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามโมเดล Thailand 4.0 โดยการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ที่ผ่านมา สคช. ได้ดำเนินงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลิตและพัฒนาากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานคณะกรรมการมุ่งเน้นจัดทำมาตรฐานอาชีพให้แก่บุคลากรในกลุ่มสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศ ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม และมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรไทยให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC ในสาขาวิชาชีพ ดังนี้ โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน (Logistics Infrastructure) โลจิสติกส์ บริการ (Logistics Services) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) ดิจิทัล (Digital)

อาหารและเกษตร (Food and Agriculture) ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์และพลังงานทดแทน (Petrochemical, Chemical and Renewable Energy) แผลพิมพ์และผลิตภัณฑ์ยางพารา (Mold Production and Rubber)

นอกจากนี้ สคช. ยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New & First S Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพสูง เพิ่มเติมจาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กล่าวไป อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร และการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น และเดินทางเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ครบ 500 อาชีพใน 72 สาขาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับภาคีร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ รวมถึง ตั้งเป้าหมายในการ “พลิกโฉม ตอบโจทย์คนไทยมืออาชีพ” ด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้โดยผ่านระบบ E - Training การใช้ Mobile Application เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ การจัดทำ QR CODE ในทุกๆ อาชีพ เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

“ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะมีการจัดกิจกรรม TPQI Day ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการต่อยอดภารกิจในการพัฒนาคนให้มีมาตรฐานสู่สากล โดยภายในงานจะมีการปาฐกถา เรื่อง “คุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนากำลังคนสู่ประเทศไทย 4.0” โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การลงนามความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนในอาชีพ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพในต่างประเทศ และการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน สาขาวิชาชีพ อสังหาริมทรัพย์ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ และมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัลด้วย” นายฟิลิซ กล่าว

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทร. 02 617 7970 ต่อ 203